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13. fundur seyrustjórnar var haldinn í fjarfundarbúnaði, þriðjudaginn 28. nóvember 2023 kl. 8:10. 

 

Fundinn sátu: 

Ása Valdís Árnadóttir, oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps 

Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps 

Árni Eiríksson, oddviti Flóahrepps 

Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps 

Jón Bjarnason, oddviti Hrunamannahrepps 

Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri Ásahrepps 

Helgi Jóhannesson, oddviti Bláskógabyggðar 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Haraldur Þór Jónsson. 

 

1. Fjárhagsáætlun 2024. 
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 lögð fram til samþykktar. Fyrir liggur að stefnt er að yfirfærslu á 
verkefninu til UTU um áramótin 2023/2024 og þá færist rekstur seyrustaða inní rekstur UTU bs. 
Ljóst er að forsendur fjárhagsáætlunnar geta breyst á árinu 2024 við flutning starfseminnar. 
Fjárhagsáætlun samþykkt.  

 
2. Bókun stjórnar UTU og næstu skref. 

Lögð fram til kynningar bókun stjórnar UTU. Umræður um málið og verkefnin framundan. 
Unnið verður áfram að farsælli niðurstöðu yfirfærslunnar. 
 

 
Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 8:50. 
 


